

"เสมา"ตั้ง"อรรถพล"ประธาน สืบข้อเท็จจริงทุจริตสพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 7 มิ.ย. 2561

รมว.ศึกษาธิการ เห็นตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงทุจริตครุภัณฑ์ฝึกทักษะสพฐ.แล้ว ได้ "อรรถพล" นั่งประธานสืบข้อเท็จจริง

วันนี้ (7 มิ.ย.) พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณ 6 แสนบาทต่อโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมีนายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ.เป็นประธาน ซึ่งในเรื่องนี้ รมว.ศึกษาธิการ ไม่ได้ปล่อยให้งบประมาณตกไป แต่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายเวลาการขอชิงบในโครงการดังกล่าวออกไปแล้ว รวมถึงมอบให้ไปสำรวจโรงเรียนที่มีความต้องการครุภัณฑ์ต่างๆ ว่าตรงกับที่เสนอของบหรือไม่ และเมื่อเสนอขอขยายเวลาได้แล้วก็จะดำเนินการจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการ

“ผมได้รับเสียงพูดว่ามีมีการแบ่งรับเงินทอนโดยคนในสวนกลางของ สพฐ.เอง แต่ก็ขอให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อน เพราะผมก็พอจะรู้แล้วว่า เป็นบุคลากรที่อยู่ในสำนักทั้งหลายของ สพฐ. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยอะ ผมมีรายชื่อด้วยซ้ำไป แต่ขอให้คณะกรรมการสืบฯ ลงไปตรวจสอบก่อน จะเห็นได้ว่า รมว.ศธ.จะป้องกันเงินเหลือจ่ายทุกปีตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาเงินเหลือจ่ายจะเป็นเงินที่แต่ละสำนักมีโครงการของตัวเอง พอใกล้ปลายปีก็จะขายเงินเหลือนี้ออกมา เป็นโครงการต่างๆ ลงไปยังโรงเรียนเครือข่ายของตัวเองและก็มีเงินทอนย้อนขึ้นมา ซึ่งคงต้องไปดูว่าแต่ละสำนักงานของ สพฐ.กอดเงินไว้จำนวนเท่าไร อีกทั้งจากการที่ผมได้ไปลงพื้นที่โรงเรียนก็พบว่า โรงเรียนมีการสอนอยู่แล้ว แต่ว่าสำนักต่างๆ ของ สพฐ.ได้มอบโครงการลงไปก็ทำให้ครูแทบจะไม่มีเวลาในการเตรียมการสอนเด็ก”ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ในสวนของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนในสำนักของ สพฐ.นั้น ตนทราบว่า เลขาฯ กพฐ.ได้มีการย้ายผู้เกี่ยวข้องไปอยู่ในหน่วยงานอื่นแล้ว เพราะตนคิดว่า การทุจริตใน สพฐ. น่าจะเกิดจากคนที่นั่งอยู่ในสำนักทั้งหลายมาเป็นเวลานาน และค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อโรงเรียน ถ้า ผอ.สำนัก หรือผู้บริหาร สพฐ.คนไหนมาแล้ว ไม่ใจแข็งพอกลับกลายไปเล่นตามคนเหล่านั้นก็เรียบร้อย

พล.ท.โกศล กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 5 ที่มีการวางฎีกาเบิกเงินซ้ำซ้อนกับโรงเรียน ขณะนี้ได้มีการย้าย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มาอยู่ที่ สพฐ.แล้ว เนื่องจากหลักฐานมีความชัดเจน อีกทั้งผอ.เขตฯ คนดังกล่าวก็มีการแอบอ้างผู้ใหญ่หลายคน เช่น แอบอ้างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ แอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาฯ กพฐ. ซึ่งทาง เลขาฯ กพฐ.ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว อีกทั้งยังแอบอ้างว่ามีการเจรจากับตนเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ตนยังได้รับรายงานเป็นคลิปวิดีโอ เมื่อปี 2554 ที่ผอ.คนดังกล่าว ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และโดนครุและผอ.โรงเรียนในจังหวัดน่านขับไล่ให้ออกจากจังหวัดด้วย

ต่อข้อถามว่าจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ถึงไม่มีการพิจารณาให้ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกจากตำแหน่งทันที พล.ท.โกศล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของ สพฐ. แต่การที่ใหม่มาประจำอยู่ที่สวนกลางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และเมื่อสอบวินัยร้ายแรงและพบว่า มีมูลก็ให้ออกจากราชการได้เลย และตนมั่นใจว่าเรื่องนี้จะมีมูล 1000%

อีกทั้งยังมีคนในพื้นที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561](#)